

มติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๓๐(๑/๒๕๖๗)
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

๕.๕ พิจารณาลำดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เล็งเห็นว่าในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ จำเป็นต้องเตรียมทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์ ในการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการผลิตอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร โภชนาการ และความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการผลิตอาหารทั้งในรูปแบบธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมและโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบธุรกิจทางด้านอาหารและโภชนาการได้ในอนาคต นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านสังคม (soft skills) มีทักษะในการแก้ปัญหา (problem solving skill) และมีทักษะสร้างสรรค์ (creativity skill) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมอาหาร พัฒนาอาหารเชิงสุขภาพ และการบริการอาหารด้วยทักษะมืออาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ทั้งในกลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร กลุ่มวิชาด้านการปฏิบัติอาหาร และกลุ่มวิชาโภชนาการ รวมทั้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติจริง ผ่านสหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของตลาดได้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ได้ทำการเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และได้มีการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีการศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ พบว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงเล็งเห็นว่าควรทำการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ในเขตพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ได้จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงค์จะเพิ่มพื้นที่การจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งจะได้มีการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร รวมไปถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่กระทบกับโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา และหน่วยกิต

ดังนั้น จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

๑. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ เพื่อรองรับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ โดยจัดโครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนและอื่น ๆ ให้เป็นไป ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรรมการสภาวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

๑. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ (๑) เห็นชอบการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (๒) รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และมอบงานวิชาการ กลุ่มงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ผ่านจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ

(๑) เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

(๒) มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อขอความชัดเจนในการดำเนินงานในกระบวนการอนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นการขอเปิดห้องเรียนเพิ่มให้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้สอน โดยขออนุมัติ สมอ.๐๘ หรือให้ดำเนินการลักษณะเดียวกับการขอเปิดหลักสูตรใหม่ และแจ้งกลับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

(๓) มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งจำนวนรับนักศึกษาในแผนรับนักศึกษา ปี ๒๕๖๗ ในหลักสูตรดังกล่าว และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดลงในแผนรับ โดยให้มีหมายเหตุระบุหลักสูตรอยู่ในระหว่างดำเนินการ

(๔) มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำข้อมูลกรอบแนวคิดและการดำเนินงานหลักสูตรเสนอสภาวิชาการต่อไป

๓. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งที่ ๑๙๔ (พ.ย. ๖๖) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

๔. ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มอบคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร ปรับปรุงตามข้อสั่งเกิดของคณะอนุกรรมการวิชาการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

มติสภา มทร.ล้านนา

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำเล่มหลักสูตรเสนอศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี วิบูลย์พงษ์ กับ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

๒. รับรองมติการประชุมในวาระนี้

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อูร์จนาพันธ์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา